

Imagine if...

Tặng
những người
tao nên
Điện Kì diệu

*Dành tặng Cha, người hùng của con
và tất cả những người mà Cha đã truyền cảm hứng*

—Kate Robinson

Mục lục

Lời nói đầu 11

Lời tựa 16

01

Ưu thế của nhân loại

26

Trí tưởng tượng là thứ khiến chúng ta khác những sinh vật còn lại trên Trái đất. Nhờ tưởng tượng mà chúng ta kiến tạo nên thế giới mình đang sống, và bởi vậy cũng có thể tái tạo thế giới này.

03

Bạn tài năng hơn bạn nghĩ

56

Trí thông minh rất đa dạng, linh hoạt và khác biệt. Trí thông minh và khả năng sáng tạo liên quan mật thiết với nhau. Cái này không thể tồn tại nếu thiếu cái kia.

Mở đầu

20

Năng lực sáng tạo mang lại cho chúng ta vô số ích lợi về tiện nghi sống, sức khỏe thể chất và cả sự đa dạng văn hóa. Nhưng nó đồng thời cũng đẩy chúng ta vào một tình huống cam go.

02

Thế giới mà chúng ta đã tạo nên

40

Thế giới loài người được định hình bởi những ý niệm, niềm tin và giá trị sinh ra từ trí tưởng tượng và văn hóa của nhân loại. Trí óc chúng ta đóng góp vào sự hình thành thế giới ấy nhiều không kém phần đóng góp của tự nhiên.

04

Lời hứa của giáo dục

76

Giáo dục phải giúp học sinh hiểu được thế giới bên ngoài và cả tiềm năng bên trong, nhờ vậy mà các em có thể trở thành những cá nhân biết sống trọn vẹn và cũng là những công dân tích cực, giàu lòng nhân ái.

05

Từ nhà máy đến nông trại

96

Chúng ta đang khai thác cạn kiệt nguồn nhân lực, giống như cách chúng ta khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên của Trái đất. Tương lai nhân loại phụ thuộc vào việc giải quyết cấp bách cả hai cuộc khủng hoảng này.

07

Cơ hội duy nhất

136

Hi vọng lớn nhất cho tương lai của chúng ta là phát triển một hiểu biết mới về năng lực con người để đón nhận kỉ nguyên tồn tại mới của loài người.

Hãy tưởng tượng nếu như...

174

"Bài học mà chúng ta cần học nhất chính là Trái đất còn nhiều sự sống khác ngoài con người, và để làm người đúng nghĩa, chúng ta có nhiều thứ cần quan tâm ngoài lợi ích của chính mình. Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào việc ghi nhớ bài học này."

06

Tạo nên điều kì diệu

112

Vai trò của giáo viên chúng ta là tạo các điều kiện phù hợp để sự sống và sự học đơm hoa kết trái. Khi làm được điều ấy, ta sẽ nhận ra rằng bấy lâu nay mình đang làm việc trong một ngành "tạo nên điều kì diệu".

08

Hãy là sự thay đổi

152

Nhạc rock 'n' roll không phải do chính phủ nghĩ ra. Cách mạng không chờ được hợp pháp hóa mới nổ ra, chúng lớn lên từ hành động thực tế của những con người như chúng ta.

Lời cảm ơn 180

Về các tác giả 188

Lời tựa

Chúng ta nên dạy con trẻ như thế nào? Trong rất nhiều thế hệ, chúng ta đã làm việc này rất sai. Và hơn bao giờ hết, đây là lúc chúng ta nhất thiết phải sửa lại cho đúng. Thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính cách mạng. Để ứng phó với những thay đổi ấy, chúng ta cần một cuộc cách mạng trong giáo dục.

Tôi đã làm trong ngành giáo dục được hơn năm mươi năm. Rất nhiều thứ đã thay đổi trong thời gian đó – nhưng cũng có rất nhiều thứ thì không. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã thúc đẩy những thay đổi căn bản trong giáo dục để mang đến cho nhiều người hơn cơ hội sống cuộc đời mà họ xứng đáng. Trẻ em được sinh ra với những năng lực vô hạn, và vì vậy, việc các em sẽ trở thành người như thế nào phụ thuộc phần lớn vào cách mà các em được giáo dục. Giáo dục có hai vai trò chính

trong cuộc sống con người: nó cần giúp chúng ta phát triển những năng lực tự nhiên vốn có và giúp chúng ta tìm được đường đi trong thế giới xung quanh. Nhưng quá thường xuyên, giáo dục thất bại ở cả hai vai trò này.

Tôi từng viết, diễn thuyết và trả lời về tất cả những điều ấy suốt một thời gian dài. Tôi đã tham gia nhiều sáng kiến giáo dục trên khắp thế giới, viết nhiều ấn phẩm và thực hiện hàng nghìn bài thuyết trình. Người ta thường hỏi tôi rằng: Ngăn gọn lại thì những thay đổi mà tôi đang cố sức vận động cụ thể là gì, và vì sao phải thay đổi? Cuốn sách này chính là câu trả lời, là sự đúc kết cô đọng quan điểm của tôi về những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt, những thay đổi mà chúng ta cần và những hành động thực tế mà chúng ta có thể thực hiện.

Cuốn sách đề cập ba chủ đề chính. Thứ nhất, chúng ta đang sống trong thời đại cách mạng và phải đối mặt với những thách thức chưa từng có tiền lệ – ở cả tư cách cá nhân, cộng đồng hay một giống loài. Những thách thức ấy phần nhiều đều do chúng ta tự gây ra. Điều đó cũng có nghĩa là ta có thể làm gì đó để ngăn cản chúng. Thứ hai, nếu muốn làm điều đó, chúng ta cần

nghĩ khác đi về con trẻ cũng như bản thân mình. Thứ ba, ta cần làm mọi việc theo cách khác cả trong giáo dục, trong công việc và trong cộng đồng.

Nếu từng đọc những cuốn sách khác của tôi, hẳn bạn sẽ nhận ra trong cuốn sách này một số luận điểm hay cách diễn đạt quen thuộc. Đó là bởi cuốn sách này là sự đúc kết, chắt lọc các quan điểm mà tôi đã trình bày. Nếu bạn vẫn chưa đọc những cuốn sách trước, tôi hi vọng bạn sẽ tìm đọc. Bạn sẽ tìm thấy ở đó rất nhiều dẫn chứng và ví dụ thực tế. Nếu bạn không có thời gian, thì cuốn sách bạn đang cầm trên tay chính là những gì cô đọng nhất. Tôi hi vọng bạn sẽ thấy nó hữu ích và gợi mở nhiều suy nghĩ, bởi lẽ những vấn đề được bàn luận ở đây đều vô cùng quan trọng.

Ken Robinson

LOS ANGELES, THÁNG 10, 2019



“

Lịch sử nhân loại là một cuộc đua
giữa giáo dục và tai ương."

— Herbert George Wells (1866 - 1946),
tiểu thuyết gia

